

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ THÁI BÌNH Góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật

Những năm qua, Đoàn luật sư Thái Bình luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu nội dung của đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. Hoạt động hành nghề của đội ngũ luật sư đã đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp về mặt pháp lý, góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh.

Luật sư Phạm Hoan, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thái Bình cho biết: Hiện nay, Đoàn luật sư Thái Bình có 81 luật sư chính thức, 17 luật sư tập sự. Các luật sư thuộc Đoàn luật sư Thái Bình đã thành lập 17 văn phòng luật sư và 1 công ty luật; trong đó tại tỉnh Thái Bình có 6 văn phòng, số còn lại chủ yếu hoạt động ở Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Đoàn luật sư Thái Bình thường xuyên tổ chức quản trị chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển đội ngũ luật sư nhằm làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động luật sư. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo,



Luật sư tham gia tranh tụng tại phiên tòa.

phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động luật sư; hoạt động của các luật sư Thái Bình đã đóng góp quan trọng trong công tác cải cách tư pháp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 3 năm qua (2016 - 2018), tổng số vụ việc hàng năm các luật sư Thái Bình đã thực hiện là trên 600 vụ

việc, trong đó án hình sự chiếm 30%, còn lại là án dân sự lao động, hôn nhân, gia đình, hành chính, tư vấn pháp luật về kinh doanh thương mại. Các hoạt động ngoài tố tụng được các luật sư Thái Bình đã tham gia tất cả các vụ án bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo được tòa án chỉ định, góp

phần để hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng luật, không để xảy ra oan sai. Ngoài ra, các luật sư Thái Bình đã tham gia nhiều vụ án tham nhũng lớn do Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo xét xử như: vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Phát triển Việt Nam;

vụ án vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam xảy ra ở 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông; vụ án buôn lậu qua biên giới xảy ra ở cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh...

Ông Phạm Văn Thịnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết: Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được xem là khâu đột phá của ngành Tòa án. Những năm qua, các luật sư đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích cho các đương sự, bị cáo trong tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế. Bằng kiến thức pháp luật sắc bén, các luật sư đã chủ động tranh luận với kiểm sát viên tại phiên tòa nhằm tìm ra sự thật khách quan, áp dụng đúng pháp luật, khắc phục những oan sai, đem lại sự công bằng và tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp. Việc tham gia tố tụng của các luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền được bào chữa cho bị can, bị cáo và các đương sự mà còn giúp các cơ quan tố tụng phát hiện làm rõ sự thật, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Hải, Trưởng Văn phòng luật sư Thái Bình cho biết: Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng, tư vấn trong các lĩnh vực dân sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, một số luật sư và tổ chức hành nghề luật sư đã chọn tư vấn

chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế. Tuy chiếm tỷ lệ chưa cao song dịch vụ tư vấn của các luật sư trong các lĩnh vực kinh tế quốc tế đã và đang khởi sắc. Một số luật sư và tổ chức hành nghề luật sư đã có đủ trình độ thực hiện những hợp đồng tư vấn lớn trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư thương mại mang tầm quốc tế. Trong đó, Công ty Luật BICLAW là đơn vị tư vấn và đại diện pháp lý cho hàng loạt doanh nghiệp lớn như: sự Inax, thương hiệu Kangaroo, thương hiệu chăn ga, gối Everon, chuỗi siêu thị BigC, Tập đoàn nhập khẩu và phân phối Tocontab...

Ngoài những công việc nói trên, các luật sư thuộc Đoàn luật sư Thái Bình đã tham gia nhiều tổ chức xã hội ở địa phương như: làm công tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Trong 5 năm qua, các luật sư đã tham gia trợ giúp pháp lý ở 200 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, qua đó tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hàng nghìn người dân, giúp cho nhiều địa phương giải quyết tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Với vai trò là thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn luật sư và các luật sư đã tích cực tham gia các hoạt động do ủy ban MTTQ các cấp phát động, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tập hợp đoàn kết các luật sư, tạo không khí phấn khởi và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ luật sư đối với cộng đồng.

NGUYỄN TÙNG

Tháng 2 lập kỷ lục khách quốc tế đến Việt Nam



(chinhphu.vn) Theo số liệu thống kê, tháng 2/2019 là tháng đông lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay do đang vào mùa lễ hội đầu năm với nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút du khách quốc tế.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2019 ước tính đạt 1.588 triệu lượt người, tăng 5,8% so với tháng trước.

Đây là tháng đông lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay do đang vào mùa lễ hội đầu năm với nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút du khách quốc tế.

Trong đó, khách quốc tế đến bằng đường hàng không tăng 7,6%; đường bộ tăng 27,2%; đường biển giảm 2,9%. So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến nước ta tăng 10,9%, trong đó khách đến từ châu Á tăng 13,3%; châu Âu tăng 6,1%; châu Mỹ tăng 1,5%; châu Úc giảm 5,3%; châu Phi tăng 21,8%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt gần 3,09 triệu lượt người, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 2,42 triệu lượt người, tăng 5,5%; đường bộ đạt 611,7 nghìn lượt người, tăng 29,5%; đường biển đạt 54,9 nghìn lượt người, giảm 40,7%.

Trong 2 tháng đầu năm, khách đến từ châu Á đạt 2,323 triệu lượt người, chiếm 75,2% tổng số khách du lịch đến Việt Nam, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 461,5 nghìn lượt người, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ châu Mỹ đạt 208,6 nghìn lượt người, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 158,1 nghìn lượt người, tăng 7%. Khách đến từ châu Phi đạt 8,4 nghìn lượt người, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018.

5 bạn trẻ Việt Nam giành giải thưởng "Di sản văn hóa châu Âu"

(nhandan.com.vn) Xuất sắc vượt qua hàng nghìn tác phẩm dự thi, 5 sinh viên Việt Nam đã giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi viết "Di sản văn hóa châu Âu" là một chuyến thăm tới nhiều quốc gia, biểu tượng của văn hóa châu Âu.

Vừa qua, tại Hà Nội, phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam phối hợp Báo Sinh viên Minh Tâm, đại sứ quán nhiều quốc gia thành viên EU tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.

Nhằm kỷ niệm năm di sản văn hóa châu Âu, cuộc thi được phát động vào tháng 11/2018 tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm và tham gia rộng rãi của các bạn trẻ. Chỉ sau một tháng kể từ khi cuộc thi chính thức khởi tranh, ban tổ chức đã nhận được gần một nghìn tác phẩm gửi dự thi. Trong đó có những tác giả mới vừa tròn 16 tuổi. Theo đánh giá của ban giám khảo cuộc thi, gồm nhiều gương mặt uy tín như bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và EU, ông Lê Quốc Vinh, CEO của Le Group Companies, GS, TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ... phần lớn các tác phẩm dự thi được đầu tư kỹ lưỡng, phản ánh cái nhìn sinh động, đầy cảm xúc về văn hóa, con người châu Âu. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã vinh danh 5 bạn trẻ giành giải nhất của cuộc thi, gồm: Trần Như Trí, sinh viên Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Hoàng Thị Tước, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội; Nguyễn Hải Thủy, giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế); Nguyễn Thủy Hương, cựu sinh viên Trường Đại học Hà Nội; Nguyễn Ngọc Thanh Phương, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

5 tác giả xuất sắc nhất sẽ được thăm nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Italy, Bỉ, Thụy Điển. Đặc biệt, trong số các điểm đến có Matera và Plovdiv - hai thành phố được bình chọn là thủ đô văn hóa châu Âu năm 2019.

Ông Bruno Angelet, Đại sứ EU cho biết, qua việc tôn vinh di sản văn hóa EU mong muốn thúc đẩy nỗ lực bảo vệ, bảo đảm việc lưu giữ những di sản văn hóa của "lục địa già" trên những thế hệ sau này. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của các di sản văn hóa trong xây dựng cộng đồng vững mạnh, kích thích tăng trưởng và tạo ra việc làm, góp phần vào tăng cường giao lưu, trao đổi giữa EU và thế giới.

NGUYỄN CƯỜNG

Gia đình ông Đoàn Văn Bình, thôn Mỹ Nguyễn, xã Quang Trung (Kiến Xương) là 1 trong 30 hộ nghèo của xã được hỗ trợ bò giống từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Năm nay 65 tuổi, sức khỏe yếu, thu nhập chính chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2017, ông cùng nhiều hộ nghèo trong xã được hỗ trợ bò giống trị giá trên 10 triệu đồng để phát triển kinh tế. Sau hơn 1 năm chăm sóc, đến nay bò giống của gia đình đã sắp sinh nên ông rất phấn khởi. Ông Bình chia sẻ: Được hỗ trợ bò giống từ chương trình giảm nghèo, nếu thuận lợi sẽ cho gia đình tôi thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng. Đây sẽ là số tiền lớn để gia đình tôi trang trải cuộc sống.

Hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Hiền, thôn Nhâm Lang, xã Tân Tiến (Hưng Hà) rất khó khăn. Chồng mất do tai nạn, mình chỉ nuôi mẹ già và 3 con ăn học. Nguồn thu nhập chính của gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng, cần nhà cấp 4 của gia đình từ lâu đã xuống cấp, muốn xây dựng lại nhưng không có tiền. Vì vậy, với gia đình chị, việc được hỗ trợ kinh

Giảm nghèo nhờ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Bằng các hình thức hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, hỗ trợ kinh phí xây nhà, mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... đã có hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương.



Người dân xã Vũ Đoài (Vũ Thư) được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế.

phí để xây nhà là mong ước từ lâu. Đầu năm 2018, gia đình chị được VPBank Chi nhánh Thái Bình hỗ trợ

50 triệu đồng kinh phí, người công xây mới lại nhà. Đầu năm 2019, cần nhà hoàn

thiện và đưa vào sử dụng. Tại buổi khánh thành và bàn giao nhà, chị Hiền xúc động trước sự quan tâm

của các tổ chức, doanh nghiệp đã giúp gia đình chị có căn nhà khang trang, từ đó nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác giảm nghèo như: ưu tiên thực hiện các chính sách, trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ tiến điện... Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2018, từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đã cấp miễn phí trên 71.000 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ hơn 24 tỷ đồng; trên 4.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng với tổng số tiền trên 95 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ miễn giảm học phí cho 8.334 lượt học sinh với kinh phí 1,4 tỷ đồng. Huy động nguồn xã hội hóa từ một số ngân hàng để hỗ trợ 12 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Ngoài ra, rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về thông tin, truyền thông, nước sạch, vệ sinh môi trường, trợ giúp pháp lý... Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, công tác an sinh xã hội, các chính sách và giải pháp an sinh xã hội được các địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm các đối tượng tiếp cận với các dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, gia trại, trang trại, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh. Năm 2018, số hộ nghèo toàn tỉnh là 21.361 hộ, tỷ lệ 3,35%, giảm 0,66% so với năm 2017; tổng số hộ cận nghèo là 20.151 hộ, tỷ lệ 3,16%, giảm 0,25% so với năm 2017. Kết quả trên cho thấy thời gian qua công tác bảo đảm an sinh xã hội trong tỉnh luôn tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các ngành, các đoàn thể và nhân dân. Đây là tiền đề vững chắc góp phần bảo đảm ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

NGUYỄN CƯỜNG

"Biến rác thành tiền"

Mô hình thu gom phế liệu bán lấy tiền gây quỹ, giúp đỡ hội viên nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Duy Nhất (Vũ Thư) tuy mới thực hiện nhưng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể hội viên, phụ nữ, người dân trong xã.

Chị Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Nhất cho biết: Hầu như gia đình nào cũng có túi nilon, đồ nhựa, lon bia... nhưng sau khi sử dụng thường vứt bỏ, làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, lãng phí. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ, người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường đồng thời gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em khó khăn, đầu năm 2018, Hội LHPN xã Duy Nhất đã quyết định thành lập mô hình thu gom phế liệu. Ban đầu thực hiện mô hình, cán bộ hội đến từng gia đình tuyên truyền để mọi người hiểu mục đích, ý nghĩa của việc làm này, từ đó tích cực tham gia. Đến nay, 100% hội viên, phụ nữ trong xã đã tham

gia mô hình. Các chị tự thu gom, phân loại rác thải tại nhà. Các loại rác tái chế được như vỏ lon bia, chai nhựa, giấy vụn... đưa tới nơi tập kết đã quy định, sau đó thu gom phân loại, đóng bao rồi đem bán. Toàn bộ số tiền thu được sẽ cho vào quỹ để thăm hỏi, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như chị Trần Thị Thơm, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Văn Lang thu gom phế liệu các loại bán, góp quỹ

hội trên 300.000 đồng; bà Phạm Thị Xuân, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Văn Lâm thu gom các loại phế liệu bán ủng hộ gần 250.000 đồng. Bà Phạm Thị Xuân chia sẻ: Trước đây, mỗi khi sử dụng xong chai lọ đựng đồ tôi thường đem vứt bỏ nhưng từ ngày tham gia tổ thu gom phế liệu tôi đã ý thức được giá trị của những phế liệu từ sinh hoạt gia đình nên giữ lại, gom vào góp với tổ. Ngoài ra tôi còn dùng tiền tiết kiệm của bản thân ủng

hộ thêm quỹ từ 300.000 đồng. Nhận thấy ý nghĩa và hiệu quả mà mô hình đem lại, nhiều người dân trong khu dân cư, chủ các cửa hàng tạp hóa, quán ăn cũng đã chủ động phân loại rác, phế liệu đem đến ủng hộ tổ thu gom. Giá trị của những phế liệu chi em thu gom tuy nhỏ nhưng "tích tiểu thành đại" nên càng tiết kiệm, giá trị của chúng càng lớn. Sau một năm thực hiện, tuy một số phế liệu xã Duy Nhất đã thu gom được trên

1 tấn phế liệu các loại, bán được trên 7 triệu đồng. Hội LHPN xã đã bình xét và quyết định trích 5 triệu đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Lợi, hộ nghèo, đơn thân ở thôn Dũng Nhuê sửa chữa nhà ở. Nhân cần ngày lễ, tết, Hội LHPN xã cũng trích 20 suất quà cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Lợi cho biết: Cần nhà của tôi đã xuống cấp nhưng chưa có tiền để sửa chữa, vừa qua được Hội LHPN xã trích tiền góp từ bán phế liệu hỗ trợ, tôi đã sửa chữa được căn nhà của mình. Mùa mưa bão năm nay tôi không còn phải lo đi trú nhờ nhà người khác nữa. Mong mô hình này được duy trì, nhân rộng để nhiều phụ nữ khó khăn như tôi được giúp đỡ.

"Biến rác thành tiền" là mô hình hết sức thiết thực, gần gũi và dễ thực hiện, để lan tỏa trong cuộc sống. Năm 2019, Hội LHPN huyện Vũ Thư

sẽ nhân rộng mô hình thu gom phế liệu góp quỹ của Hội LHPN xã Duy Nhất ra toàn huyện để tạo kinh phí giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, góp

phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp - đồng chí Đoàn Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Thư chia sẻ.

HIẾU NGHĨA



Các thành viên tổ thu gom tiếp nhận, phân loại phế liệu.